



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่ งานตำแหน่งและอัตรากำลัง โทร.3236

ที่ ศธ 1523.1.7.2/ว 59

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมแก้ไขผลงานของผู้กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ด้วยวิธีปกติ นางสาวจุฬาลักษณ์ เครื่องดี

เรียน ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่/หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัย แม่โจ้-แพร่/
นางรุ่งทิภา เจริญทรัพย์/นางวาสนา บ้องพาล/นายสมวงศ์ ทิพย์ประจักษ์

ตามหนังสือ ที่ ศธ 0523.1.7.2/ว 698 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2555 กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดส่งผลงานของนางสาวจุฬาลักษณ์ เครื่องดี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ (หัวหน้างานบริหารและธุรการ) สังกัดงานบริหารและธุรการ สำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เสนอพระเกียรติ ผู้เสนอผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญการพิเศษเพื่อขอกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ด้วยวิธีปกติ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งรายนางสาวจุฬาลักษณ์ เครื่องดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ประเภทวิชาชีวะเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ลงวันวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2554 ดังนั้น กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเชิญประชุมแก้ไขผลงานของนางสาวจุฬาลักษณ์ เครื่องดี ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้ ขอให้นำผลงานของข้าราชการรายดังกล่าวที่ได้จัดส่งไปก่อนหน้านี้ เข้าพิจารณาในที่ประชุมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย
จะขอขอบคุณยิ่ง

(นายสมวงศ์ ทิพย์ประจักษ์)

บุคลากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

กรรมการและเลขานุการ



คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่ ๒๐๖๔/๒๕๕๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลงานทางวิชาการในการขอกำหนดตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ด้วยวิธีปกติ ของนางสาวจุฬาลักษณ์ เครื่องดี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลงานทางวิชาการที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญการพิเศษของนางสาวจุฬาลักษณ์ เครื่องดี ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ (หัวหน้างานบริหารและธุรการ) สังกัดงานบริหารและธุรการ สำนักงานผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้เสนอผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญการพิเศษเพื่อขอกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ดังนี้

๑. ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประธานกรรมการ
๒. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ กรรมการ
๓. นางรุ่งทิศา เจริญทรัพย์ กรรมการ
๔. นางวาสนา บ้องพาล กรรมการ
๕. นายสมวงศ์ ทิพย์ประจักษ์ กรรมการและเลขานุการ
(ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่)
๖. นางสาวพรรณนุช พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าการพิจารณาจะสิ้นสุดลง

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้